

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2566
บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด
(มหาชน)



วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

รูปแบบการประชุม:

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

3 มีนาคม 2566

- เรื่อง** เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
- เรียน** ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. รายงานประจำปี 56-1 One Report และงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แสดงเป็น QR Code ในแบบแจ้งการประชุม
 2. ประวัติของกรรมการที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 สมัย
 3. ประวัติของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่
 4. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม และข้อบังคับของบริษัทฯ เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. หนังสือมอบฉันทะ รวมถึงคำแนะนำในการดำเนินการ
 6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการมอบฉันทะ
 8. แบบฟอร์มลงทะเบียน สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 9. แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 10. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านระบบการถ่ายทอดสด (Live Streaming) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยการจัดประชุมเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในด้านต่างๆ ประจำปี 2565 พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามทำความเข้าใจ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ซึ่งสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงแล้ว โดยมีรายละเอียดแสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2565 ที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 40 จากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผล ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด และแผนการลงทุนของบริษัท

จากการพิจารณานโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว และผลการดำเนินงานในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 164.73 ล้านบาท ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่า (10) ของทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตรา 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) ต่อหุ้น จากกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2566 ซึ่งการให้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียดข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกับปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

	ล้านบาท		
	2565 ²⁾	2564	2563
กำไรสุทธิประจำปี	164.73	208.68	60.24
เงินปันผลเสนอจ่าย / จ่าย	100.5	275.84	-
อัตราเงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.15	0.64 ¹⁾	-
อัตราร้อยละเงินปันผลต่อกำไร	60	132.18	-

1) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 4.31 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 29 บาท เป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 124.99 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 4.31 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 35 บาท เป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 150.85 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 275.84 ล้านบาท ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท จึงมีการคำนวณอัตราเงินปันผล บาทต่อหุ้นใหม่เพื่อการเปรียบเทียบ

2) เงินปันผลดังกล่าวมาจากกำไรของกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกหักภาษีและไม่มีเครดิตภาษี

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระและกำหนดอำนาจกรรมการ

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง และให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดในขณะนั้น โดยกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในปี 2566 กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ มีจำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) นายอนุเชษฐ แสนโคตร กรรมการ
- 2) นางสาวอภิรัตน์ ธวัชชุตติกร กรรมการ
- 3) นายเอนก พนาอภิชน กรรมการอิสระ

เนื่องจากบริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ทำให้ไม่สามารถให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทได้ทันตามกำหนด คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ (ไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) จึงพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการดังกล่าวที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง โดยมีความเห็นว่ากรรมการเหล่านี้ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการแล้วเพียง 1 ปี และมีผลการปฏิบัติงานที่กรรมการเป็น

อย่างดี มีคุณสมบัติครบถ้วน ตรงตามความต้องการของบริษัท สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และลักษณะธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ คุณสมบัติรายบุคคลของกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นไปตามเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** โดยเห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับกิจการเสนอ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาปรับโครงสร้างคณะกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ความคิดเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอพิจารณาปรับโครงสร้างกรรมการ จาก 8 คน เป็น 9 คน ตามข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้เป็นไปตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่กำหนดให้ คณะกรรมการบริษัทควรมีกรรมการอิสระเกินกว่ากึ่งหนึ่ง โดย คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแล กิจการพิจารณาคุณสมบัติและทักษะกรรมการซึ่งกำหนดขึ้นตามแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท โดยเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง นายธนະศักดิ์ จรรยาพูน เข้าเป็นกรรมการอิสระ โดยนายธนະศักดิ์ จรรยาพูน เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัท ย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามนิยาม กรรมการอิสระของบริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ รายละเอียดเป็นไปตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 24 กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์อื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้โดยบยายค่าตอบแทนกรรมการของ บริษัท ประกอบไปด้วย

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท

	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าตอบแทนประจำปี
คณะกรรมการบริษัท			
ประธาน	50,000	35,000	
กรรมการอิสระ	30,000	20,000	
คณะกรรมการชุดย่อย			
ประธาน		25,000	
กรรมการอิสระ		20,000	

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของ กรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัท (D&O Insurance) ภายในวงเงิน 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท)

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการของบริษัท ถึงความเหมาะสมแล้ว โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท ต่อปี (แปดล้านบาท) โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชี ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ รายละเอียดเป็นไปตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 10**

คณะกรรมการเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงเสนอ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 218 หรือ
2. นางสาวนงราม เลหาอารีดิถิก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4334 หรือ
3. นางพรทิพย์ เลิศทงศ์ศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7633 หรือ
4. นายชัยวุฒิ จำนงสุทธิเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7903 หรือ
5. นางสาวสุนันทา คำสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8207 หรือ
6. นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9211

ซึ่งสังกัดบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทประจำปี 2566 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัท

โดยกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2566 เป็นเงิน 1,250,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) และค่าบริการอื่น ๆ นอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ เป็นเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความกรุณาเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันเวลาดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงคะแนนแทนตนในการประชุมครั้งนี้ กรุณากรอกแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้อง (เลือกแบบฟอร์มเพียงชุดเดียว) ซึ่งอยู่ใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท www.pgstarch.com ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อลงคะแนนแทนตนในการประชุมครั้งนี้ กรุณาแต่งตั้งหนึ่งในกรรมการอิสระตามที่ระบุไว้ในรายการ **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะรวมทั้งเอกสารอื่นๆ หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนผู้มีอำนาจตามที่ระบุไว้ในรายการ **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** ถึงประธานกรรมการก่อนการประชุม

สำหรับการเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมและเอกสารยืนยันตัวตน มายังบริษัทผ่านทาง [email: ir@pgstarch.com](mailto:ir@pgstarch.com) หรือ comsec@pgstarch.com หรือผ่านทางไปรษณีย์มายังที่อยู่ บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) 185 หมู่ 14 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 ภายในวันที่ 10 เมษายน 2566 และภายหลังจากที่บริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารต่างๆ แล้ว บริษัทจะส่ง Weblink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM พร้อมทั้งรหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ให้กับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายผ่านทาง email ที่ได้แจ้งไว้กับบริษัท พร้อมกับไฟล์คู่มือการใช้งาน e-Meeting และ Voting ผ่านทาง email ที่ได้แจ้งไว้กับบริษัท หรือ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดไฟล์ดังกล่าวจากเว็บไซต์ของบริษัท www.pgstarch.com

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมครั้งนี้รวมทั้งเอกสารประกอบอื่นๆ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.pgstarch.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าดูรายละเอียดของเอกสารประกอบการประชุมได้ล่วงหน้า

ขอแสดงความนับถือ



(นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจิงถาวร)

กรรมการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร